

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลารับจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 มกราคม 2565 (รวม 5 วันทำการ)

หมายเหตุ: โปรดใช้เอกสารฉบับนี้สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วันที่ 9 ธันวาคม 2564

เรื่อง	แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้นใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (แยกออกจากเล่ม)หนังสือมอบอำนาจแผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 423,932,401 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท และกำหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดวันจองซื้อและวันชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 มกราคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. เฉพาะในวันทำการเท่านั้น และได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังนี้

กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - มากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนง ขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)

กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - น้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มิใช่เศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวหุลย์ เตชะอุบล และ นายนพพร ภัทรจูสี)

กรรมการผู้มีอำนาจ

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง 60 ชั้น 2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2712-5487-88 โทรสาร 0-2712-5750
เว็บไซต์ www.glocon.co.th

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการกำหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การเพิ่มทุนจดทะเบียน : เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 984,568,883 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,658,648,881 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,643,217,764 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 984,568,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ทุนจดทะเบียนใหม่ : 3,643,217,764 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,643,217,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 2,119,662,003 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,119,662,003 หุ้น ก่อนการเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 2,543,594,404 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,543,594,404 หุ้น
หลังการเพิ่มทุนโดยการ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ (Rights
Offering) (กรณีที่มีการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ครบทั้งจำนวน)

จำนวนหุ้นที่จะจัดสรร : 423,932,401 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้น แต่ ละ ราย ถือ อยู่
(Rights Offering)

อัตราส่วนการจองซื้อ : 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (กรณีมีเศษทศนิยมของหุ้น จากการ
คำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)

ราคาที่เสนอขายต่อหุ้น : ราคาหุ้นละ 0.90 บาท

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการ
จัดสรร ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ

กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
(Oversubscription) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิ
ทั้งจำนวน

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการคำนวณ และ/หรือ
การจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิม ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจและดุลยพินิจในการจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีก ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ มีดังต่อไปนี้

1. กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนง ขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)

2. กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือ

หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำ
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้จองซื้อ
รายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัด
เรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง
ปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ
จำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา
แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงลงนาม และส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การจัดการและการยื่นคำขอ
อนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
เปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย
หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights
Offering) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลาการ
เสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) การชำระค่าหุ้น
รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนาม
ในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่

จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- (4) การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

4. **วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

5. **กำหนดการจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

5.1. **ระยะเวลาการจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

วันที่ 4 ถึง 10 มกราคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. เฉพาะในวันทำการเท่านั้น

5.2. **สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ไร้อ่า จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยสามารถติดต่อได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ ไร้อ่า จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

เลขที่ 319 อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 17

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 0-2080-2928

เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อ คุณอภิชาญา จีรวงศ์เจริญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อจะไม่รับการจองซื้อทางไปรษณีย์, โทรสาร, หรือผ่านสาขาของบริษัทฯ หรือสาขาของตัวแทนในการรับจองซื้อ รวมทั้งไม่รับจองซื้อผ่านระบบ Digital Subscription System (DSS)

5.3. **การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

- 1) กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน - ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ผู้ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ

2) **กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน - เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร**

ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งจำนวน

ในกรณีที่จองซื้อเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โปรดดูรายละเอียดวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.6

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยมีแนวทางการจัดสรรดังนี้

กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - มากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนง ขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)

กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - น้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

5.4. ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.4.1. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เลือกวิธีชำระเงินอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

(1) การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ด้วยระบบ Bill Payment

(1.1) กรณีการชำระเงินด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment

- ให้ผู้จองซื้อหุ้นกรอกข้อมูลในใบนำฝากแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และระบุ Ref.2 เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล และชำระเงินด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์” และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ภายในวันทำการถัดไป โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และลงวันที่ไม่เกินวันที่ 6 มกราคม 2565 เท่านั้น

- สามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนได้ตั้งแต่ วันที่ 4 ถึง 6 มกราคม 2565 (รวม 3 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. เฉพาะในวันทำการเท่านั้น
- เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ
- กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ – นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)

(1.2) กรณีการชำระด้วยเงินโอนผ่านระบบ Bill Payment

- ให้ผู้จองซื้อหุ้นกรอกข้อมูลในใบนำฝากแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และระบุ Ref.2 เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล และชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ของธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”
- สามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนได้ตั้งแต่ วันที่ 4 ถึง 10 มกราคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. เฉพาะในวันทำการเท่านั้น
- ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร
- กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ – นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)

(2) การชำระเงินผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment

(2.1) การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์

- การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านช่องทาง Internet Banking สำหรับผู้มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น และได้ทำเรื่องขอใช้งานผ่านระบบ SCB Easy Net กับธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว โดยเข้าไปที่เมนู “ชำระเงิน” เลือกเมนู “ค่าสินค้าและบริการ” และค้นหาชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์” เลขที่บัญชีกระแสรายวัน 049-3-14530-4 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และระบุ

Ref.2 เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล จากนั้นกรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ ตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ พร้อมทั้งบันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป (ข้อมูลผู้จองซื้อจะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชำระเงินเท่านั้น)

- สามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 ถึง 10 มกราคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. เฉพาะในวันทำการเท่านั้น
- โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ ที่ได้รับจัดสรร

(2.2) การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารไทยพาณิชย์

- การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking สำหรับผู้ที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น และได้ทำเรื่องขอใช้งานผ่านระบบแอปพลิเคชันของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Easy App แล้ว โดยเข้าไปที่เมนู “จ่ายบิล” และค้นหาชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไรรั จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์” เลขที่บัญชีกระแสรายวัน 049-3-14530-4 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และระบุ Ref.2 เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล จากนั้นกรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ ตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ พร้อมทั้งบันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป (ข้อมูลผู้จองซื้อจะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชำระเงินเท่านั้น)
- สามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 ถึง 10 มกราคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. เฉพาะในวันทำการเท่านั้น
- โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ ที่ได้รับจัดสรร

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี) ยกเว้น ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
 2. บริษัทฯ งดรับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ทุกกรณี
 3. บริษัทฯ งดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด ณ บริษัทฯ สาขาของ

บริษัทฯ ตัวแทนในการรับจูงซื้อ หรือสาขาของตัวแทนในการรับจูงซื้อ

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจูงซื้อและชำระเงินค่าจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม
5. กรณีชำระค่าจูงซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยเช็คบุคคล (Personal Cheque) ชื่อผู้ส่งจ่ายต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จูงซื้อหุ้นเท่านั้น (ยกเว้นผู้จูงซื้อเป็นผู้เยาว์)

5.4.2. เงื่อนไขอื่น ๆ ในการจูงซื้อ

- 1) เจ้าหน้าที่ของตัวแทนรับจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะลงลายมือชื่อผู้รับจูงเพื่อออกหลักฐานการรับจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ส่วนท้ายของใบจูงซื้อ) เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผลแห่งการจูงซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คดริฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือได้รับเงินโอนเข้าบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวของตัวแทนรับจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (แล้วแต่กรณี)
- 2) ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจูงซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจูงซื้อ
- 3) หากผู้ถือหุ้นที่จูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่สามารถจ่ายค่าจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามเวลาที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลในใบจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน หรือนำส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการจูงซื้อไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาจูงซื้อ บริษัทฯ จะถือได้ว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จูงซื้อ
- 4) บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจูงซื้อขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จูงซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
- 5) บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจูงซื้อ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขในการจูงซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว

5.5. เอกสารที่ใช้ประกอบในการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนำส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจูงซื้อในใบจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจูงซื้อและลงลายมือ

ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงครั้งเดียวเต็มจำนวนตามที่จองซื้อตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญจะต้องยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นและเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ บริษัทหลักทรัพย์ "ไอร่า จำกัด (มหาชน)" ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้

- ❑ **ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน** (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณากรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ในกรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)
- ❑ **ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน** (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ระบุจำนวนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์"))
- ❑ **หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่ หลักฐานใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)** (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน **หรือหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment**
- ❑ **สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก** ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน เฉพาะ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธ.ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามข้อ 5.6.1
- ❑ **เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น** และกรอกข้อมูลในแบบสอบถามการตรวจสอบสถานะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน
- ❑ **เอกสารประกอบการแสดงตน:**
 - (1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ

สำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้นหรือในใบรับรองการจ้องซื้อหุ้น ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจ้องซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคลที่อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจ้องซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยสำเนาเอกสารทั้งหมดดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำขึ้น เพื่อรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจ้องซื้อ

- หมายเหตุ
1. เพื่อประโยชน์สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งเอกสารประกอบการจ้องซื้อหุ้นทางแฟกซ์ หรืออีเมลมาก่อนล่วงหน้า ขอให้ท่านนำส่งเอกสารประกอบการจ้องซื้อหุ้นฉบับจริง มายังสถานที่จ้องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย
 2. หากบริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจ้องซื้อไม่ได้รับเอกสารประกอบการจ้องซื้อหุ้นที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน ก่อนวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจ้องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

5.6. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวนเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิของตน แต่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินสิทธิของตนตามที่แสดงความจำนงทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งจัดสรร และเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ จะคืนเงินตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีค่าเสียหายใดๆ โดย

5.6.1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นตามสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหลักทรัพย์ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่ชื่อบัญชีมิใช่บัญชีเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้น หรือในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโอนเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการคืนเงินด้วยเช็คขีดคร่อมตามข้อ 5.6.2 แทน

5.6.2. จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้จองซื้อหุ้น และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีการรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชี หรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)

5.7. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

5.7.1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อเป็นผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ซึ่งกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับจากการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีนี้ชื่อของผู้จองซื้อหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้น

ดังกล่าวโดยออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และ นำเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยนำเข้าบัญชีของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถซื้อขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว การถอนหุ้นอาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากกระบวนรหัสบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหลักทรัพย์หรือความล่าช้าในการติดตามหลักทรัพย์คืน

5.7.2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชี และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ซึ่งในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.7.3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ และที่อยู่ที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้อหุ้นอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

5.7.4. หากผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้ระบุนิติการส่งมอบใบหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3.

5.8. หลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นจะออกหลักฐานการรับจองซื้อหุ้นเป็นหลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผลการจองซื้อหุ้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้เรียบร้อยแล้ว หรือ

ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวของตัวแทนรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น (แล้วแต่กรณี) และบริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนกรณีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ถ้ามี) จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

5.9. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 5.9.1. ชื่อผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยออกไปหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 5.9.2. โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืนหรืออาจสูญหาย และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยออกไปหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3. ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์
- 5.9.3. หากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่า ผู้ถือหุ้นประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับจำนวนเงินที่บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นได้รับ
- 5.9.4. ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้ หรือเช็คแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามเวลาที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นมิได้นำส่งเอกสารการจองซื้อให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
- 5.9.5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนในการรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว

6. **วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน**

เพื่อเตรียมไว้สำหรับการใช้เป็นเงินทุนบางส่วนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด และ บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยมีวงเงินไม่เกิน จำนวน 590 ล้านบาท และคาดว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุ ข้อตกลงในการเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวได้ ในช่วงไตรมาส 1/2565

7. **ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

บริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และมีความสม่ำเสมอของกระแสเงินสด และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต

8. **นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน**

8.1. **นโยบายเงินปันผล**

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9. **รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ**

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดข้อมูลบริษัทสามารถเข้าศึกษาเพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1ของบริษัท Website: www.glocon.co.th

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทฯ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ คือ GLOCON โดยมีรายละเอียดที่อยู่สำนักงานใหญ่ ดังนี้

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 60 ชั้น 2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์: (+66)2-712-5487-88 โทรสาร: (+66)2-712-5750

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ โดยจัดกลุ่มธุรกิจจากการแยกประเภทสินค้าและบริการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ดังนี้

1) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

- ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จพร้อมทาน
- ธุรกิจผลไม้อบแห้ง
- ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

2) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์

- บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวFlexible(Packaging)
- บรรจุภัณฑ์ขวดพีอีที (PET Bottle)
- บรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบ (Vacuum Thermoforming)

3) ธุรกิจอื่นๆ

- ธุรกิจคอมมูนิตีมอลล์ บริษัท เดอะบริโอ มอลล์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ GLOCON ดำเนินธุรกิจ บริหารศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ TheBrio Mall ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนบรมราชชนนีระหว่างแยกไปพุทธมณฑลสาย 4 กับ

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีทุนจดทะเบียนจำนวน 75.0 ล้านบาท โดยการบริหารงานจากผู้บริหารของ บริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จำกัด ที่ (GLOCON ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 56.69)

- ธุรกิจเทรดดิ้ง บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นธุรกิจตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งพัฒนาสินค้าอุปโภค บริโภค ร่วมกับผู้ผลิตสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายในช่องทางร้านสะดวกซื้อจำหน่ายสินค้าและซูเปอร์ มาร์เก็ต ในประเทศ
- ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคบริษัท ดี แองเจิ้ล โกลบอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดำเนินธุรกิจ Network Marketing ตั้งแต่ปี 2562 และเพิ่มการขายผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม ในปี 2563 โดยเน้น สินค้าเพื่อสุขภาพในกลุ่ม skincare และ supplement
- บริษัทโกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าดังนี้

ลำดับ	บริษัทย่อย	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จำกัด	จำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก	160	56.69
2	บริษัท พร่อมแพ็ค จำกัด	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร	35	95
3	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ร้านอาหารและเครื่องดื่มและให้เช่าพื้นที่และอุปกรณ์ร้านอาหาร	538	100
4	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมทาน	200	100
5	บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด	ยังไม่มีประกอบการ	20	51
6	บริษัท คิทเซ็น พลัส แฟรนไชส์ จำกัด	ร้านอาหารและเครื่องดื่ม	192	100
7	บริษัท เดอะ บริโอ มอลล์ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)	ให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า	75	56.69
8	บริษัทโกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ธุรกิจเทรดดิ้ง	50	100
9	บริษัท ดี แองเจิ้ล โกลบอล จำกัด	ธุรกิจในรูปแบบการตลาดเครือข่าย เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	20	100
10	บริษัท ฟรุ๊ตตี้ดราย จำกัด	ธุรกิจผลไม้อบแห้ง	50	51

2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 แยกตามสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจดังนี้

ประเภทธุรกิจ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม หน่วย: พันบาท					
	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
ผลิตและจำหน่ายอาหารและอาหารทะเลแช่แข็ง	326,839	28.11	388,379	33.14	459,792	29.78
ผลิตและจำหน่ายผลไม้อบแห้ง ¹	-	-	-	-	355,794	23.05
ร้านอาหาร	206,276	17.74	190,698	16.27	118,292	7.66
ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก	515,670	44.35	507,865	43.34	520,190	33.69
ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกขวดพลาสติก	84,296	7.25	52,883	4.51	48,937	3.17
จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ²	-	-	2,537	0.22	16,129	1.04
บริการให้เช่าพื้นที่	29,542	2.54	29,433	2.51	24,705	1.60
รวม	1,162,623	100.00	1,171,795	100.00	1,543,839	100.00

หมายเหตุ : ¹ บริษัท ฟรุตตี้ดราย จำกัด เริ่มรับรู้รายได้เมื่อเดือนมกราคม 2563

² บริษัท ดี แองเจิ้ล โกลบอล จำกัด เริ่มรับรู้รายได้เมื่อเดือนสิงหาคม 2562, บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เริ่มรับรู้รายได้เมื่อ เดือน มีนาคม 2563

2.2 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่า ดังนี้

- บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน)

ลักษณะทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
1. ที่ดิน และอาคาร	เจ้าของ	104.97	จำนองเป็นหลักประกันธนาคารแห่งหนึ่ง
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ	173.55	สัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
3. เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	เจ้าของ	1.71	-ไม่มี-
4. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	เจ้าของ	6.00	-ไม่มี-
รวม		286.23	

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

3.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาง ทิพย์สุดา ถาวรอมร	ประธานกรรมการ
2. น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
3. นาย นพพร ภัทรรุจี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
4. นาง สุพร วัฒนเวคิน	รองประธานกรรมการ
5. นาย กุศล สังขนันท์	กรรมการ
6. น.ส. อัจฉราวรรณ เจียรธนพร	กรรมการ
6. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นาย ชัยรัตน์ เบ็ญจมะโน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย สมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย นพพร ภัทรรุจี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวสุภัทรา คูรัตน์	รองกรรมการบริหารอาวุโส (ฝ่ายผลิต)
4. นายรณชิต พงษ์บุญฤทธิ์	ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจบรรจุกภัณฑ์
5. นายธวิน อินทรแจ้ง	ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน
6. นายปรีชา ชุนหัชชवाल	ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร

3.3 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 (วันกำหนดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม) มีดังนี้

	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)	288,166,700	13.59
2.	MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.	288,000,000	13.45
3.	นาย ภสุ วชิรพงศ์	173,999,800	8.21
4.	น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล	30,000,000	1.42
5.	นาย อัครรัฐ วรรณรัตน์	27,100,000	1.28
6.	นาย ปริญญา เทวอักษร	25,785,908	1.22
7.	นาย วิบูลย์ รังนกใต้	20,855,700	0.98
8.	นาย บুম เสริมสุวรรณ	20,000,000	0.94
9.	นาย สุรินทร์ พลธนะวสิทธิ์	19,600,000	0.92
10.	นาย ล้ำพันธุ์ พรธนะประเทศ	17,000,000	0.80
	รวม	910,508,108	42.81

ส่วนที่ 3

ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	2563 (01/01/63-31/12/63)	2562 (01/01/62-31/12/62)	2561 (01/01/61-31/12/61)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	99.83	244.89	309.29
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	-	9.21	55.73
ลูกหนี้และตัวเงินทางการค้าสุทธิ	223.91	183.83	173.57
สินค้ำคงเหลือ	245.41	154.30	134.71
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	71.88	46.82	58.45
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	641.03	639.05	731.75
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	563.43	491.67	518.35
เงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว	-	-	3.30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	291.13	282.41	284.56
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	854.56	774.08	806.27
รวมสินทรัพย์	1,495.59	1,413.13	1,538.02
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	108.46	91.45	92.19
เจ้าหนี้การค้า	129.58	101.36	124.64
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	11.91	3.69	26.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10.72	10.72	10.72
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	115.44	96.58	131.37
รวมหนี้สินหมุนเวียน	376.11	303.80	385.82
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	115.72	78.07	76.77
รวมหนี้สิน	491.83	381.87	465.59
ทุนจดทะเบียน	2,658.65	2,658.65	2,658.65
ทุนที่ออกและชำระคืนมูลค่า	1,912.69	1,899.03	1,899.03
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	(24.80)	(17.97)	(17.97)
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(884.14)	(849.80)	(805.63)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,003.75	1,031.26	1,075.43
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,495.58	1,413.13	1,538.02

2. งบกำไรขาดทุน

งบแสดงฐานะการเงิน	2563 (01/01/63-31/12/63)	2562 (01/01/62-31/12/62)	2561 (01/01/61-31/12/61)
รายได้จากการขายและบริการสุทธิ	1,543.84	1,171.80	1,162.62
รายได้อื่น	16.41	29.95	26.23
รายได้รวม	1,560.25	1,201.74	1,188.85
ต้นทุนขายและ/หรือบริการ	(1,245.19)	(905.79)	(934.59)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	298.65	266.01	228.04
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(359.69)	(349.55)	(212.78)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(61.04)	(83.55)	15.26
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	207.45
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่าย	(44.63)	(53.60)	(165.97)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย และภาษีเงินได้	(44.63)	(53.60)	(165.97)
ดอกเบี้ยจ่าย	10.46	7.51	10.77

รายละเอียดงบการเงินฉบับเต็มสามารถศึกษาเพิ่มเติมที่ www.glocon.co.th หรือ www.set.or.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 / Enclosure 2

เลขที่ใบจอง/Subscription Form No.....

ใบจองซื้อ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น / One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only

ใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ทุนของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of Global Consumer Public Company Limited

การเสนอขายหุ้นสามัญที่ทุนตามสิทธิจำนวน 423,932,401 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท

Offering to existing shareholders of 423,932,401 new ordinary shares at a par value of Baht 1.00 per share at the offering price of Baht 0.90 per share

วันที่จองซื้อ/Subscription Date 4 มกราคม 2565 / 4 January 2022 5 มกราคม 2565 / 5 January 2022 6 มกราคม 2565 / 6 January 2022 7 มกราคม 2565 / 7 January 2022 10 มกราคม 2565 / 10 January 2022

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscriber please clearly fill in the spaces below

เรียน คณะกรรมการบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") / To Board of Directors of Global Consumer Public Company Limited ("the Company")

ข้าพเจ้า/ I/ We นาย/ Mr. นาง/ Mrs. นางสาว/ Miss นิติบุคคล/ Company

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ / Registration No. โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / Tel.

บัตรประจำตัวประชาชน / ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID) เลขที่ / No.

ที่อยู่ / Address

ข้าพเจ้ามีหุ้นเดิมของบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่กหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ 8 ธันวาคม 2564 จำนวน / According to the Share Register Book as of Record date, 8 December 2021, I/We own หุ้น / shares

มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ทุนของบริษัท จำนวน / and have the rights to subscribe to the newly issued ordinary shares of the Company for หุ้น / shares

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซื้อหุ้นสามัญที่ทุนของบริษัท ดังนี้

/ I/We wish to subscribe for the newly issued ordinary shares of the Company as follows :

Table with 3 columns: Subscription type (Full, Less than, Excess), Total shares, and Total payment amount.

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดยชำระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็น / I/ We enclose my/our payment via the Bill Payment system of Siam Commercial Bank Public Company Limited by

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / Counter of Siam Commercial Bank Public Company Limited

การโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment / Money Transfer via Bill Payment เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์ที่ฝากผ่านระบบ Bill Payment / Cheque/Cashier's Cheque/Draft via Bill Payment

(ในกรณีที่ส่งค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดยชำระเป็นเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ และเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์ ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาของข้อเสนองานไม่เกินวันที่ 6 มกราคม 2565 / In case of payment by Cheque/Cashier's Cheque/Draft, it shall be able to be cleared in Bangkok branches within 1 working day and the Cheque/Cashier's Cheque/Draft should be dated no later than 6 January 2022)

เลขที่เช็ค / Cheque No. ลงวันที่ / Date ธนาคาร / Bank สาขา / Branch

โดยส่งจ่าย บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ เลขที่บัญชีกระแสรายวัน 049-3-14530-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / Payable to "AIRA Securities Public Company Limited For Securities Subscriptions" Current Account number 049-3-14530-4, Siam Commercial Bank Public Company Limited

2. ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment / Electronic Bill Payment โดยต้องระบุรายละเอียด Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก และ Ref.2 เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล โดยโอนเงินเข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ เลขที่บัญชีกระแสรายวัน 049-3-14530-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / The subscriber shall fill in 10-digit Registration No. in Ref. 1 and fill in 13-digit ID number or passport number or corporate registration number in Ref. 2, transfer to "AIRA Securities Public Company Limited For Securities Subscriptions" Current Account number 049-3-14530-4, Siam Commercial Bank Public Company Limited

การโอนเงินผ่าน SCB Easy Net / Transfer via SCB Easy Net การโอนเงินผ่าน SCB Easy App / Transfer via SCB Easy App

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ทุนดังกล่าว ในการมอบหุ้นข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) If I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose only one)

ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และดำเนินการให้บริษัท นำหุ้นข้าพเจ้าไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนี้ / Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" for the allotted Shares and assign for Participant name TSD member no. to deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. ("TSD") for my/our securities a/c no. maintained at the said TSD member company.

ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" และนำหุ้นข้าพเจ้าไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอออกเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด / Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd." for the allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 (for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD)

ให้ออกหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งหุ้นให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินยอมมอบหมายให้บริษัทดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การจัดทำใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายหลังปิดการจองซื้อหุ้น / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder register. I/We agree to have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us after the closing date of the subscription period.

ในกรณีที่ขอเกินกว่าสิทธิและข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคืนผ่านระบบการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และข้าพเจ้าได้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่แนบพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกันนี้ / In case of subscription more than shareholding proportion and I/We am/are not allotted the said Shares in excess of shareholding proportion or no allotment for full amount that I/we subscribe for the excess of shareholding proportion, I/we agree to receive the refund via Automated Transfer System (ATS), I/we have attached a certified true copy of the front page of the subscriber's bank account:

บัญชีธนาคาร/Bank account เลขที่บัญชี/ Account No. สาขา/ Branch

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญที่ทุนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญที่ทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ทุนนี้ที่ไดกรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัวแลกเงิน หรือเงินโอนเข้าบัญชีมาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือหากเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัวแลกเงิน ที่ส่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ก็ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อและข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นที่ทุนของบริษัท และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย

I/We hereby undertake to subscribe the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form with payment (Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft/Money Transfer) or the Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored within the subscription period, I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in the Notification of the Allotment of Newly Issued Ordinary Shares of the Company, including the amendment.

การระบุในหัวข้อนี้มีความเสี่ยง / Please be aware of the risk involved in share investment ก่อนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซื้อหุ้น / Suitability Test for share subscription

1. ข้าพเจ้าได้ผ่านการประเมินประเมิน Suitability Test มาแล้ว และยอมรับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว / I/We already conducted the Suitability Test, and I/We acknowledge my/our risk tolerance level.

2. ข้าพเจ้ายอมรับระดับความเสี่ยงของหุ้นสามัญที่ข้าพเจ้าจะจองซื้อครั้งนี้ I/We acknowledge risk level of share I/We will subscribe for.

ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้อยู่ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหุ้นสามัญครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/We still wish to subscribe for this share. I will put my signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test.

ลงชื่อ.....ผู้จองซื้อ / Subscriber

(.....)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญที่ทุนของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) (ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย) (Subscriber please also fill out the portion)

วันที่จองซื้อ / Subscription Date เลขที่ใบจอง/Subscription Form No.

บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก / AIRA Securities PLC received payment from เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญที่ทุนของบริษัท จำนวน / For a subscription of the newly issued ordinary shares of the Company of หุ้น / Share ในราคาหุ้นละ 0.90 บาท / at Baht 0.90 per share รวมเป็นเงิน / totaling of บาท / Baht โดยชำระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / made via Bill Payment system of Siam Commercial Bank Public Company Limited by

1. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / Counter of Siam Commercial Bank Public Company Limited เงินโอนผ่านระบบ Bill Payment / Transfer via Bill Payment เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์ที่ฝากผ่านระบบ Bill Payment / Cheque/Cashier's Cheque/Draft via Bill Payment

เลขที่เช็ค / Cheque No. ลงวันที่ / Date ธนาคาร / Bank สาขา / Branch

2. Electronic Bill Payment การโอนเงินผ่าน SCB Easy Net / Transfer via SCB Easy Net การโอนเงินผ่าน SCB Easy App / Transfer via SCB Easy App

โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :

ออกใบหุ้นในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" เลขที่สมาชิกผู้ฝาก บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่

/ Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" Participant number Securities trading account number.

ออกใบหุ้นในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" โดยนำบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า / Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd." and deposit those shares under issuer account for my name, account number 600

ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ / Issue a share certificate in the name of subscriber

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินคืน บัญชีธนาคาร / Bank account เลขที่บัญชี/ Account No. สาขา/ Branch

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ / Authorized Officer

หมายเหตุ: หากผู้จองซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ใช้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อมายังเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดส่งใบฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000

BROKER			
ผู้ฝาก เลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) KTBS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	038	บริษัทหลักทรัพย์ เบียนอนด์ จำกัด (มหาชน) BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ เกียตตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเอส จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แอสคอม (ประเทศไทย) จำกัด GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	213	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
014	บริษัทหลักทรัพย์ โคมูระ ฟินแลน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชานต์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	247	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีบีไอ จำกัด KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED		
SUB BROKER			
236	ธนาคาร ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	243	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสเอฟ จำกัด (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	245	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
257	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED		
CUSTODIAN			
301	ธนาคารซีทีบีแบงก์ เซ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES	329	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. - BOND
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - (ผู้รับฝากทรัพย์สิน) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY	334	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสเอฟ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.	336	ธนาคารเกียตตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	337	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN	339	ธนาคาร ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อตราสารหนี้) JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316	ธนาคารโชนิงซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอเชีย สาขากรุงเทพฯ - (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) DEUTSCHE BANK AKTIENGESSELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES	328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
350	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวสต์ จำกัด SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. (FOR CUSTOMER)

หมายเหตุ/Notes:

- กรุณาแนบใบรับรองการจูงซื้อหุ้น มาพร้อมกันใบจองซื้อหุ้นฉบับนี้ด้วย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form.
- เช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร ดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น สำหรับใบจองซื้อจากต่างจังหวัดรับเป็นตั๋วแลกเงินเท่านั้น / The Company accepts only personal cheque or cashier cheque that can be drawn from Bangkok branches only. For subscription from upcountry, only bank draft is acceptable.
- ใบกรณีที่เช็คบุคคล เช็คธนาคาร หรือ ตั๋วแลกเงิน ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ถือว่า ข้าพเจ้าละสิทธิที่จะจูงซื้อหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนครั้งนี้ / If the personal cheque or cashier cheque or bank draft cannot be cleared for whatsoever reason, it is considered that I/we have waived my/our subscription rights.
- ผู้จองซื้อ โปรดส่งจ่ายเช็คบุคคล เช็คธนาคาร หรือ ตั๋วแลกเงิน รวมเป็นฉบับเดียวกัน ทั้งกรณีจองซื้อ ตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร/ The subscriber shall pay in only one personal cheque, cashier cheque or bank draft for subscription according to rights or lower than rights or excess of the rights.
- ถ้าจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นนี้ไม่ตรงตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทจะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นหลัก/ If the share subscription amount stated in this Subscription Form does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount.

ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment)

สำหรับลูกค้า / Client's copy



บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

สาขา/Branch..... วันที่ / Date :

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 และ 20 ถนนพญาไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร. 02-080-2888

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 010755000211

เพื่อเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์

ชื่อลูกค้า (Name) :

Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

(Registration No.)

Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล

(ID / Passport / Corporate Registration)



บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank Public Company Limited เลขที่บัญชี 049-3-14530-4 (ธุรกิจ)

รายการ	เลขที่เช็ค/Cheque No.	เช็คลงวันที่/Date	ชื่อธนาคาร/Bank	สาขา/Branch	จำนวนเงิน/Amount
<input type="radio"/> เงินสด/Cash <input type="radio"/> เช็ค/Cheque					
จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร/ Amount in Words					

ชื่อผู้ฝาก/Deposit By โทรศัพท์/Telephone.....

หมายเหตุ 1. Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Registration No.)

2. Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID / Passport / Corporate Registration)

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ผู้รับเงิน.....

โปรดนำใบนำฝากนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

กรุณาดัดตามรอยปรุ

ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment)

สำหรับธนาคาร / Bank's copy



บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

สาขา/Branch..... วันที่ / Date :

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 และ 20 ถนนพญาไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร. 02-080-2888

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 010755000211

เพื่อเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์

ชื่อลูกค้า (Name) :

Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

(Registration No.)

Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล

(ID / Passport / Corporate Registration)



บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank Public Company Limited เลขที่บัญชี 049-3-14530-4 (ธุรกิจ)

รายการ	เลขที่เช็ค/Cheque No.	เช็คลงวันที่/Date	ชื่อธนาคาร/Bank	สาขา/Branch	จำนวนเงิน/Amount
<input type="radio"/> เงินสด/Cash <input type="radio"/> เช็ค/Cheque					
จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร/ Amount in Words					

ชื่อผู้ฝาก/Deposit By โทรศัพท์/Telephone.....

หมายเหตุ 1. Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Registration No.)

2. Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID / Passport / Corporate Registration)

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ผู้รับเงิน.....

โปรดนำใบนำฝากนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำ
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์

เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น

ข้าพเจ้า

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา

1. สถานที่เกิด ประเทศ.....

2. สัญชาติที่ 2

3. ที่อยู่ถาวร.....

จังหวัด/State/Region..... ประเทศ..... รหัสไปรษณีย์/ Postal.....

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล

1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*).....

(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อนำข้อมูลมารอกในช่องนี้)

- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ.....

- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์

(.....) โทรศัพท์

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

ส่วนที่หนึ่ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____	U.S. Person / Non-U.S. Entity
[]	1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่มิได้จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนที่สอง นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น)	

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____	PFFI, RDCFFI
[]	2.2 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่เข้าร่วม FATCA	NPFFI
[]	2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะดังกล่าวไว้แล้ว	CDCFFI
[]	2.4 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้น และข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนาการเงินที่ได้แนบมากับเอกสารคำขอชุดนี้	Excepted NFFE
[]	2.5 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จะซื้อขาย หรือ โอนย้ายนี้ และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์	Exempt Beneficial Owner (EBO)
[]	2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย	Non-Profit Organization (NPO)

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ)

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA												
[]	<p>2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมิได้มีรายได้หลักมาจากการลงทุน</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และมีเงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ และ</p> <p>มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มต่อไปนี้</p> <p>กลุ่มที่ 1 เงินปันผลและดอกเบี้ย</p> <p>กลุ่มที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ</p> <p>กลุ่มที่ 3 ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท</p> <ul style="list-style-type: none"> • รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 • รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ • รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน • รายได้จากสัญญาประเภท SWAP <p>กลุ่มที่ 4 รายได้จากสัญญาประกันและสัญญาบำนาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน • เงินได้จากสัญญาบำนาญ • เงินได้จากสัญญาประกัน 	Active NFFE												
[]	<p>2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมีรายได้หลักมาจากการลงทุน</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี เงินได้เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มข้างต้น หรือ</p> <p>มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว</p> <p>พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้</p> <p>[] ข้าพเจ้าไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ หรือ</p> <p>[] ข้าพเจ้ามีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="165 1659 1254 1883"> <thead> <tr> <th>ชื่อ</th> <th>ที่อยู่</th> <th>เลข U.S. TIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN										Passive NFFE
ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN												
[]	2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น	Others												

ปิดอากร
แสดมปี
30 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

หนังสือมอบอำนาจ

สำหรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ทำที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) (“ผู้มอบอำนาจ”)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่.....

เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง

เลขทะเบียนนิติบุคคล

อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ.....

จังหวัด ประเทศ รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดตราจองซื้อผู้ถือหุ้น

หุ้น (Record date) ที่ 8 ธันวาคม 2564 จำนวน หุ้น มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จำนวน..... หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก

โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท

ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง

อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ.....

จังหวัด ประเทศ รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบอำนาจ”) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน

..... หุ้น แทนหรือในนามของข้าพเจ้า ตลอดจนการลงนาม ทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความ

ใดๆ ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกระทำอื่นใดอันจำเป็น

เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวลุล่วงจนเสร็จการ หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตามวัตถุประสงค์

ดังกล่าวข้างต้น การกระทำใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายใต้หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้จะมีผลผูกพันข้าพเจ้า

เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

หมายเหตุ: โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



สถานที่รับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ไรฟา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 319 อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 17 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อ : คุณอภิษฎา จีรวงศ์เจริญ

โทรศัพท์ 0-2080-2928